



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการและพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัด

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ และผ่าน Facebook Fanpage ศธ.๓๖๐ องศา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลุกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ เวลาดังกล่าว ผ่านทาง Facebook Fanpage ศธ.๓๖๐ องศา หรือสามารถจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถานที่ตั้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ณ สถานที่ตั้ง (ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. **ผู้ร่วมงานการแต่งกายชุดสุภาพ สีขาว** รายละเอียดตามเอกสารดัดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายสมคิด ศรีธรรม)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน



กำหนดการ
งานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต”
(MOE TRUST & Zero Tolerance)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

ประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

เวลา ๐๖.๓๐ น. - ลงทะเบียน

เวลา ๐๗.๐๐ น. - ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ
และผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ

เวลา ๐๘.๐๐ น. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ
และผู้มีเกียรติทุกท่าน เคารพธงชาติ
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ทนต่อการทุจริต”
(MOE TRUST & Zero Tolerance)
- ผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ตามประธานในพิธี
- มอบนโยบาย No Gift Policy
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ถ่ายภาพร่วมกัน
- เสร็จสิ้นพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกาย : ผู้บริหาร : เสื้ออรนรงค์ประชาสัมพันธ์ หน้ากากอนามัยสีขาว
: ผู้ร่วมงาน : ชุดสุภาพ สีขาว